



Roman Catholic

Diocese of Tucson

Office of the Bishop

P.O. Box 31, Tucson, Ariz., 85702 ■ 520-838-2500 ■ Fax: 520-838-2590

Ngày 28 Tháng 8 Năm 2021

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo xứ Đức Mẹ Lavang thương mến,

Như quý vị đã biết từ lá thư trước tôi gửi đến giáo xứ và quý vị, trong thư tôi đã bày tỏ quan ngại của mình về sự suy giảm số lượng giáo dân của Giáo xứ St. Frances Cabrini và các hệ lụy khó khăn trong vấn đề tài chính của giáo xứ này. Đồng thời tôi đã chứng kiến sự phát triển của giáo xứ Đức Mẹ Lavang của quý vị, và sự cần thiết để có một nhà thờ lớn hơn cũng như không gian rộng hơn cho việc giáo dục tôn giáo và các hoạt động giáo xứ. Trước các thực tế như vậy càng giúp tôi đưa đến kết luận rằng, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu tôi quyết định đóng cửa giáo xứ St. Frances Cabrini và bán nó đi trong khi toàn bộ các cơ sở giáo xứ này là minh chứng hoàn hảo cho nhu cầu của Giáo xứ quý vị. Tôi cũng tin rằng với sự sinh hoạt và lãnh đạo hiệu quả của quý vị đối với Giáo xứ, quý vị có thể thực hiện một số mục vụ bằng tiếng Anh - đặc biệt là các Thánh Lễ cuối tuần bằng tiếng Anh cho các giáo dân còn lại của Giáo xứ St. Frances Cabrini, cũng như giúp họ tiếp tục chương trình Từ thiện Bác Ái Thánh Vincent de Paul tại đây.

Ngày 15 tháng 8 vừa qua tôi đã có buổi gặp mặt Cha xứ và các chức sắc Hội Đồng Giáo Xứ của quý vị. Họ đã nhất trí đề nghị tôi xúc tiến với sự sáp nhập này. Tiếp đến ngày 22 tháng 8, tôi cũng đã gặp Hội Đồng Tài Chính và Mục Vụ Giáo xứ St. Frances Cabrini, họ cũng đã nhất trí và xin tôi tiến hành đề xuất việc sáp nhập này. Họ cũng đã đề xuất thời gian cho việc sáp nhập có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 sắp tới (năm này). Tôi đồng ý với các đề nghị đó và sẽ làm việc để đạt mục tiêu đã đưa ra trên đây.

Thưa quý vị, mọi thay đổi thường luôn mang đến cho chúng ta những thách thức mới mà tôi tin rằng khi những tháng ngày sắp tới mở ra, tất cả chúng ta đều sẽ cảm nghiệm được Tình yêu của Chúa qua những ơn phúc Ngài ban trong cuộc sống và sinh hoạt mới của Giáo xứ quý vị. Trong khi chờ đợi, tôi xin tất cả quý vị, giáo dân Giáo xứ Đức Mẹ Lavang cùng với giáo dân hiện tại của Giáo xứ St. Frances Cabrini chúng ta hãy tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Tôi cũng khiêm tốn xin quý vị nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa và Thánh Mẫu Maria, Mẹ Người.

Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống cho quý vị.

Rất thương mến trong Chúa Giêsu Kitô.

Most Reverend Edward J. Weisenburger
Bishop of Tucson